

TÁI SANH KIẾP

SAGIANG

I.- SANH TỪ LUÂN HỒI

Con người cùng mọi sinh vật đều có sống chết và luân hồi quả báo theo nghiệp quả, thảo mộc, thú cầm, Nhơn sinh đều cùng chung số phận theo định luật thiên nhiên, không ai cưỡng lý được. Thảo mộc luân hồi do bào tử duy trì nòi giống, chúng nếu có thiện quả, rất khó nhận thức, cũng thăng hoa lên động vật, thú cầm tuý thiện quả. Thú cầm nếu tạo thiện quả sâu dày cũng được thăng hoa lên Nhơn sinh. Chính vì vậy mà Nhơn số địa cầu tăng trưởng lên từ lúc 500.000 mới tạo sinh, đến nay trên 7 tỷ, do thú cầm thăng hoa tái sinh kiếp Nhơn sinh, và cũng do Tâm linh của những sanh hành khác trong vũ trụ tham quan thoả thích kiếp sống Nhơn sinh địa cầu. Cũng có nhiều trường hợp, con người tạo ác nghiệp quá nhiều phải tái sinh kiếp hạ giáng xuống thú cầm, mà ngày nay đã nhân tiên. Thú cầm cũng thể bị giáng cấp xuống thảo mộc khi tiền kiếp tạo ác nghiệp dữ dội. Còn riêng những tay tàn độc giết người hàng triệu, không còn tái sinh kiếp dễ dàng, bị giam vào ngục A tỳ, có thể hàng trăm ngàn năm hay hàng triệu năm cho hết nghiệp quả mới được tái sinh vào thú cầm. Vậy định luật Luân hồi quả báo này rất công minh do toà án lương tâm phán xét và đương nhiên hành sử không tuân vị ai hết. Chính tiềm thức trong Tâm linh khi về cõi Sắc giới minh định luận tội rất chính xác, có thể gọi là Quan Toà Lương tâm, xử phạt theo định luật Luân hồi. Cho nên khi từ giả Nhơn thế "Tam hồn thăng chi thiên, Thất phách giáng chi địa" tâm linh con người vào cõi Sắc giới do tiềm thức mang nghiệp quả thiện ác nhiều ít mà thăng giáng theo nghiệp quả. Thật vậy, linh hồn nào thiện quả nhiều, nhẹ nhàng lên các tầng cao của cõi Sắc giới, còn linh hồn nào ác quả nhiều nặng nề là đà các cõi thấp của Sắc giới. Còn hoàn toàn ác nghiệp đầy đủ giáng hạ xuống ngục A tỳ. Chính vì vậy mới có 10 bậc phân chia rạch ròi: bậc thứ nhứt: Ngục A Tỳ, bậc thứ nhì: Ngạ quỷ, bậc thứ ba: Súc sanh, bậc thứ tư con người nghèo khổ, tật nguyên, bậc thứ năm: Giàu sang, thông minh, quan quyền, bậc thứ sáu: Công hầu khanh tướng, Vua chúa, Tổng thống, bậc thứ bảy: vinh thăng về cõi Phạm thiên, hay Vô sắc giới, an nhiên tự tại không bị tái sinh kiếp cho đến khi mãn hạn nghiệp quả, bậc thứ tám: trở thành Thiên tiên, Địa tiên, Nhơn tiên, Thần tiên, Quỷ tiên, bậc thứ chín: Chức tước Thượng đình cả Ngọc hoàng Thượng đế. Bậc thứ Mười vinh thăng về Thượng giới những vị đắc đạo quả trần gian, A la hán, Bồ tát, Bích chi Phật, Độc giác Phật và Phật. Tất cả những vị thoát vòng tục lụy vinh thăng ung dung tự tại, không còn bị tái sinh kiếp triền miên. Tuy nhiên vì cứu độ chúng sanh, nên quý vị này giáng hạ trần gian giáng cơ bút, đầu thai hoàng đương chánh pháp, cứu khổn phò nguy. Chúng ta đã từng biết Phật sống Đức Đạt Lai Lạt Ma Tây tạng đã chuyển kiếp 14 tái sinh kiếp hoàng đương đạo pháp Mật tông cho toàn dân Tây Tạng, cũng như ông Đạo Nhỏ mới 8 tuổi cảm thể mà lo cứu Nhơn độ thế, trị bệnh, nhứt là bệnh tà, lại là thượng khách của tướng Tư lệnh Quân Đoàn 4, thông báo tương lai vận mạng của toàn bộ tham mưu Quân đoàn, mỗi người một bài thơ diễn đạt trọn cuộc đời, đúng y trang về sau này, hiện nay 54 tuổi rồi đang lẩn trốn Việt cộng vất vả sẽ hiện diện vào cuối năm nay, cứu khổn phò nguy và theo nghi vấn, có thể là Đức Thầy Huỳnh Giáo chủ tái sinh, ẩn dật, ẩn thân hầu tiếp độ quốc kế dân sinh sau này, vì xuyên qua mấy chục bài thơ trong đại yển tuy viết riêng theo từng vận mạng từng người nhưng đồng quan điểm di tản, hay "Tu mau kéo muợn", riêng Đại tá Quân trấn Trưởng lại phải chờ tới rằm mới cho biết qua tập thơ 200 trang với bản đồ Thế giới sau 2014 (Xin xem bài báo Bản đồ Tân Thế giới sau 2014, đồng tác giả) diễn đạt Đại chiến thứ Ba và Chiến tranh nguyên tử. Một đứa trẻ cảm 8 tuổi am tường thời sự, quảng kiến đa văn chỉ là Thần đồng theo bình dân nghị luận. Như vậy tái sinh kiếp có thật nhưng theo duy vật biện chứng pháp cộng sản, thời chết là hết, giống như con vật vậy, sai lầm nặng nề lắm! Còn Thiên chúa giáo lại quan niệm con người là con Thượng đế chết phải trở về hưởng nhan Thánh Chúa, lại càng khó hiểu theo cách tạo lập địa cầu và sinh vật Chúa Trời tạo ra ông Adam và bà Eve chỉ có 2 người sanh con đẻ cháu, là con chiến của Thượng đế, đến nay tới 7 tỷ người con của Thượng đế chết phải trở về Trời vây quanh Thượng đế, không biết chỗ chứa rộng bao lớn, mà khi con người phạm tội lỗi nhiều, thời mở Đại hồng thủy (Thuyền Nô Ê) cho chết hết, tái lập lại cuộc sống trần gian. Không biết Đại hồng Thủy sắp tới 2016 và 2017 Thượng đế có nhún tay vào nữa hay không? Sanh từ luân hồi theo thuyết giáo nhà Phật có phần nào tin tưởng hơn, do nghiệp quả thiện ác mà thường phạt công minh khi chết và tái sinh kiếp. Những việc làm kỳ bí này, khoa học chưa minh chứng được nên còn hoài nghi, các khoa học gia chưa dứt khoát đúng sai. Nhưng thực tế những thần đồng thực thi những việc người lớn làm còn xuất sắc hơn, có những thần đồng còn nhớ tiền kiếp và diễn đạt chính xác, báo chí đăng tái minh chứng thực sự, cùng những học giả uyên thâm đã dày công khảo cứu.

II.- THẦN ĐỒNG VÀ NHƠN VẬT TÁI SANH KIẾP

Khoa học chưa minh chứng tái sinh kiếp được, nhưng thực tế, đã có nhiều thần đồng hiệu chứng tỏ tường tiền kiếp của mình:

Bé trai 5 tuổi tên Ryan ở Oklahoma thuật chuyện tiền kiếp tên Marty Martyn một tài tử quan trọng Hollywood sống ở Los Angeles qua đời do bệnh ung thư năm 1963 mãi tới năm 2008 mới tái sinh kiếp, bà mẹ Cyndi phải kiểm chứng bí ẩn tiền kiếp với tập phim Night after Night năm 1932, bé reo lên " Mẹ à! Chính con đây" khi chỉ nhân vật chính do Marty Martyn đóng vai và thuật rõ nội dung tập phim rất chính xác từ đầu đến cuối. Cậu cho biết muốn trở về chuộc lỗi do đam mê nghề nghiệp quên chăm sóc gia đình hoàn toàn đúng thực tế với ký ức 2 chị em gái với bà mẹ tóc soăn màu hạt dẻ làm vũ công tại Broadway, cùng sống trong biệt thự lớn tại Los Angeles, đã từng hẹn hò với bạn đẹp trên bãi biển. Cậu thường nói với mẹ: "Mẹ ơi! Con chỉ muốn con không phải là Marty Martyn tiền kiếp nữa!" Đặc biệt về huyền bí Ryan còn cho biết bà Ngoại có một đứa con chết khi chào đời mà mẹ cậu bà Cyndi không biết, hỏi lại đúng y trang. Nó còn cho biết trước người nào sẽ gọi điện thoại, và còn cho biết tên giáo viên nó sẽ đến học. Khả năng tiếp cận thông tin lạ lùng này có thể do não bộ bất bình thường chăng?

Thần đồng 3 tuổi đánh golf xuất sắc do tiền kiếp kiếm chứng thập niên 30 Bobby Jones tái sinh cự vồ địch golf.

Em bé 2 tuổi nhớ lại trận chiến Iwo Jima (Đệ Nhị Thế chiến) đã được theo cha vào viếng Bảo tàng viện Phi cơ.

Đứa trẻ khác ở Louisiana thuật chuyện tiền kiếp là phi công bị Nhật bắn rơi ở Thái bình Dương.

Ở Việt Nam trong một đám giỗ Sáu Bằng rạch Đào Tiền Giang, thân bằng quyến thuộc tập trung lên đèn cúng kiếng, đột nhiên ngoài cổng có tiếng gọi của 2 cha con người Miên, ra mở cổng vào, người cha bảo con đứa trẻ 8 tuổi cho biết hôm nay ngày giỗ của tiền kiếp tên Sáu Bằng. Mọi người hỏi thằng bé là ai trong tiền kiếp, nó nói rõ tên những thực khách và còn gọi đúng tên vợ và 4 đứa con. Nó cho biết khi nó chết do làm đội trưởng Du kích xã bị Tây bắn chết đúng ngày giờ, mà thực khách có nhiều người ngày trước là du kích. Khi mọi người xác nhận đúng, dọn đồ ăn xuống bàn tiệc cùng ăn uống vui vẻ. Mãn tiệc nó cùng cha nó từ giả về Trà Vinh. Từ đó mỗi năm nó về ăn đám giỗ một lần.

Đám cưới bà Nội lạ lùng ở xã Long Thắng Sadec, khi đoàn ghe rước dâu về tới nhà đàn trai, cô dâu chú rể trịnh trọng bước lên sân nhà đến trước bàn thờ Tơ Hồng, lên đèn thực thi lễ nghinh tân, đột nhiên cô dâu trợn mắt, quát mắng chú rể:

- Tao là Bà Nội của mày đừng vô lễ! - Mọi người chùng hững khi thấy cô dâu chỉ mặt cha mẹ chồng thủ lễ bên bàn thờ và bảo - Tao là mẹ của tụi bây đây !.

- Mày đừng nói quàng xiêng!

- Đòai (tên cha chồng) con đã quên Má chết vì con sao, khi Má che chở cho con trốn thoát khỏi bị Tây bắn?

- Lấy đâu làm bằng chứng?

- Tối tối tụi bây về lật đật bó chiếu đem chôn gấp và chờ vợ con bây tàn cư, bỏ tao lại bơ vơ.

- Trời! Con xin chịu lỗi với Má.

- Thêm một bằng chứng nữa là tao chôn cái hủ 5 lượng vàng dưới gốc cây mai ở sân nhà. Tụi bây ra đào lên coi còn không?

Quá đúng y trang. Hai họ đàn trai và đàn gái bãi bỏ hôn lễ và cô dâu trở về cha mẹ.

Tim mẹ ở Việt Nam cũng kỳ dị do Thống đốc Texas đến Việt nam trình toà Đại sứ Mỹ năm 1970, bảo rằng nằm mộng thấy bà Mẹ chết đã 20 năm cho biết hiện đang là một cô gái trong một gia đình 6 đứa con ở quận Phú Cát tỉnh Bình Định đang trong vòng uy hiếp của Việt cộng cần giải cứu. Ông được giới thiệu đến Tỉnh Trưởng Bình Định xin giải quyết. Ông được thảo luận kế hoạch chu đáo mở cuộc hành quân trực thăng vận, bất ngờ đổ quân xuống ngay địa chỉ của Thống đốc, bao vây nguyên cái ấp và tiến hành đến đúng địa chỉ kêu gọi tất cả ra trình diện theo tờ khai gia đình. Ông chủ nhà lật lư hương lấy tờ khai gia đình ra trình diện, điểm danh, đột nhiên cô gái đầu lòng 15 tuổi chỉ ông Mỹ kêu lên:

-My Teddy son!

Ông Thống đốc kinh ngạc sao gọi đúng tên cúng cơm trong gia đình, quay qua ông Tỉnh Trưởng:

-She calls exactly my family name (Bà gọi đúng tên tộc tôi)

-Kính ông gia trưởng! Cô gái này là bà Mẹ của ông Thống đốc Texas nên Mỹ tái sinh, ông muốn bảo lãnh tất cả gia đình về Mỹ sống, vì vùng này Việt cộng uy hiếp. Ông bằng lòng không?

-Kính thưa Đại tá! Gia đình tôi xin hân hạnh được tiếp đón về Mỹ sống, thật muôn vàn đội ơn!

-They are accepted to go away. OK! (Họ đồng ý ra đi)

Ông gia trưởng cùng vợ và 5 đứa con được đưa lên trực thăng về Quy Nhơn lập thủ tục về Mỹ.

III.- TÁI SANH KIẾP HẠ CẤP HAY THĂNG CẤP

Cũng có trường hợp tái sanh giáng cấp thường xảy ra do tạo quá nhiều ác quả, bị toà án lương tâm phạt giáng cấp từ người sang thú cầm chứng tỏ thường thiện phạt ác phân minh. Những thú cầm tạo thiện quả vẫn được thăng hoa tái sanh kiếp nhơn sinh. Con người tái sanh kiếp thú đa số là tạo quá nhiều ác quả chí đến cõi vô sắc giới Thiên Bồng ngược soái phạm tội còn phải chịu đầu thai xuống trần làm con heo, nhưng loại heo đặc biệt là nhân trư sống ở Vân sạm động, nhờ tu hành hành đắc đạo quá trở thành Tịnh hành sứ giả. Kế tiếp Kim thiên đồng tử phạm tội đoạ dày xuống trần tái sanh thành con ngựa sám hối, bởi công đắc quả trở về cảnh trời Phạm thân thoát vòng tục lụy. Ở rạch Ông Đại Sadeo, có nàng đầu độc ác cư xử cha chống như tô tử, cho nên khi chết tái sanh kiếp làm con ngựa kéo xe ở Đức Hoà tỉnh Hậu Nghệ, bị chủ hành hạ quá đáng, mỗi ngày phải kéo xe ngựa chạy đưa khách và hàng hoá ra chợ Đức Hoà đã già yếu, nhưng vẫn phải hằng ngày kéo xe khổ nhọc. Kiệt sức quá bà xuất hồn về rạch Ông Đại báo mộng cho 2 con trai biết hoàn cảnh và thỉnh cầu đến tại địa chỉ chuộc về. Nằm mộng cả 2 anh em suốt 3 đêm, nên anh em bán lúa lấy tiền đi Đức Hoà đến tận địa chỉ thấy rõ ràng một con ngựa cái già ốm yếu, kéo chiếc xe ngựa khổ nhọc. Con ngựa khi thấy 2 con, đứng rơi nước mắt, hí lên vang lừng. Hai anh em xin yết kiến chủ ngựa thuật rõ câu chuyện báo mộng của mẹ, và hiện tượng ngựa hí và chảy nước mắt. Nhưng chủ ngựa không cho chuộc, với lý do "Bể nôi cơm" khi bán con ngựa. Hai anh em đành chịu thua ra về. 3 tháng sau lại nằm mộng nữa bảo rằng sắp chết, cần đến gấp để kịp thời gian giờ phút lâm chung. Tức tốc hai anh em đi đến nơi, thì cũng đúng lúc con ngựa kéo chuyển xe cuối cùng về tới, nhìn hai anh em rơi nước mắt và hí lên 3 tiếng, rồi ngã quỵ xuống nơi cày xe và chết. Khiến hai anh em xuất tiền mua xác con ngựa mang về chôn cất, khiến nhiều người thảo luận: "Nếu chủ ngựa không cho chuộc, tại sao không đi mua con ngựa khác thay thế và bù thêm tiền, đem con ngựa (Người Mẹ) về nuôi dưỡng thời đâu có chết thảm!" Mới đây ở An Giang, một ông già chết đi do ác nghiệp, chuyên làm thịt heo lậu bán kiếm sống, đầu thai làm con heo con về báo mộng cho con cháu biết để đi chuộc về. Lạ lùng là khi con cháu đến chuồng heo thấy bầy heo con đang lung tung bên heo mẹ, một con chạy lại cửa chuồng nhìn con cháu nháy mắt và kêu lên ụt ịt ríu rít mừng rỡ. Sau khi thương lượng với chủ heo, giá cả sòng phẳng và cũng thoả mãn yêu cầu báo hiếu theo diem mộng. Mở cửa chuồng, lập tức con heo con chạy ra quấn quít cha con, khiến chủ chuồng heo cũng ngạc nhiên, đưa nhỏ ôm con heo nựng nịu và cha con bỗng về nhà, thả xuống trước sân bảo vô nhà là con heo chạy vô nhà. Lối xóm chạy tới thăm hỏi, chủ nhà kêu nó lập tức chạy ra. Đưa nhỏ quây sữa bò hộp trong cái thau bưng ra để xuống kêu nó lại uống sữa, nó ngoan ngoãn lại nóc một hơi hết thau sữa, lối xóm bảo ra trình diện nó chạy ra đứng trước sân, nghễnh mỗ lên kêu ột ột ... vẫy đuôi chào mừng, hai chân trước chồm lên loay quay như muốn trò chuyện với tiếng kêu ư ư... Người ta đồn vang lên, cả xã quận kéo tới chụp hình quay phim, hằng ngày, khiến vợ chồng chủ nhà tiếp khách mệt nghỉ, không đi làm ăn gì được hết, người ta mang quà biếu tặng nhiều. Chánh quyền sở tại ngăn cấm, không cho tập trung đến nữa, chủ nhà mới đi làm ăn được. Ban đêm con heo ngủ chung với đứa con, còn ban ngày nó nằm nghỉ trên cái giường ngày trước ông già đã dùng, tới giờ ăn đứa nhỏ quây sữa cho nó uống no, rồi đi học. Tối bữa ăn nó chạy quanh bàn ăn có vẻ muốn ăn chung, nên thỉnh thoảng cho nó uống nước canh. Theo lời tường thuật của chủ nhà, khi trước cha mẹ thường bắt hoà hay cái lầy nhau, nên cha thường hún hiếp mẹ và mẹ chết không rõ nguyên do. Chỉ 10 năm sau ông già chết cũng bắt đất kỳ tử, và sau đó 5 năm về báo mộng phải giáng cấp đầu thai làm con heo trả quả.

Ở Cái Tàu hạ lạ lùng một chuyện do đứa nhỏ Bé Nhan 5 tuổi cho biết kiếp trước nó là con chó Mực của ông Hương Chủ Tốt trong xã, nhà giàu có, Bé Toàn đưa con ông Chủ Tốt hay dẫn bạn bè đi đào chuột, đuổi bắt chim vào rọ, có khi tát mương lộ bắt cá tôm nướng trui ăn với muối ớt. Rủi kỳ đó đào hang chuột lộn sang hang rắn hổ, Bé Toàn bị rắn hổ uy hiếp sợ té đá chạy té sấp, trong lúc mảy đứa kia chạy thoát, lập tức nó nhào tới cắn lộn với con rắn đầu đàn, nhờ đó Bé Toàn chạy thoát, nhưng nó bị cả bầy rắn quần thảo, nó phải chịu chết. Khi đám trẻ về phi báo người lớn chạy tới diệt bầy rắn, mang xác về chôn cất tử tế, chớ không làm thịt nhau, đền ơn cứu tử con trai. Nên được thăng hoa lên đầu thai kiếp người. Người ta chất vấn những đặc điểm nơi nhà ông Chủ Tốt trùng y trang, nên ông Chủ Tốt nhận nó là nghĩa tử cho ăn học đàng hoàng, nhất là Bé Toàn đã lớn đi làm tham phán toà tỉnh SaĐec vẫn thương yêu nó như em ruột, chăm sóc chu đáo, mang về học trường Nam Tỉnh lý SaĐec.

Tái sanh kiếp rất minh xác đối với việc luân hồi quá báo, thường thiện phạt ác không thiên vị ai hết, nhưng rất ít người nhớ lại được tiền kiếp, do tiềm thức quá yếu kém, nên con người tham sân si hận cứ làm ác nghiệp mà không lo nghĩ tương lai kiếp, thật đáng thương tâm !

Sacramento ngày 13 tháng 1 năm 2014

SAGIANG